



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ด้วย นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นพุก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ขอรับการประเมินบุคคล เพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๐ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ โดยคำนึงถึงความรู้
ความสามารถของบุคคล ความเหมาะสมและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการ
ประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว โดยประเมินจากคุณสมบัติ
ของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี ชื่อผลงานที่จะประเมินพร้อมทั้งเค้าโครง
เรื่องสัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) และข้อเสนอแนวคิด
ในการพัฒนางานการพิจารณา นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นพุก เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการคัดเลือก
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ จึงประกาศรายชื่อผลงานและสัดส่วนของผลงานสำหรับผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่ผู้สมัครคัดเลือกนำเสนอคณะกรรมการ
คัดเลือกไว้แล้วหากผู้ใดเห็นว่าผลงานและสัดส่วนของผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เป็นจริง ให้ดำเนินการ
ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยลงชื่อและหน่วยงานที่สังกัดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศและหาก
ตรวจสอบแล้วพบว่าการทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการสอบสวนเพื่อ
หาข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินการจัดส่งผลงานได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศผล
การคัดเลือกเป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายธวัชชัย ชูหน้า)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

แนบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล / วุฒิ ตำแหน่ง / ตำแหน่งเลขที่ / สังกัด	ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด	ผลงานที่จะส่งเข้ารับการประเมิน ชื่อผลงาน/เค้าโครงเรื่อง	สัดส่วนที่ ตนเองปฏิบัติ	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน และสัดส่วนของผลงาน(ถ้ามี)	หมายเหตุ
๑	นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นพุก ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ ๒๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุโขทัย เขต ๑	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุโขทัย เขต ๑	การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในระบบร้อยละ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑	๙๐%	นางสาววิจิตรัตน์ ชัยรังษี (๑๐%)	

